

จงติดตามชายผู้มีรอยแผล

เขียนโดย ลาร์รี่ คิตัส

แปลโดย ป.กิริติบดี

เอ ดับบิว โทเซอร์ ให้ข้อคิดไว้ว่า “ไม่น่าเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะใช้คนที่พระองค์ยังไม่ได้ขี้ให้ แผลกมาทำงานให้กับพระองค์ได้มากมาย” คำพูดนี้เป็นจริงหรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่ที่พระเจ้าได้เลือก ทางเดินให้กับผู้ติดตามและผู้ที่จะเป็นผู้นำของพระองค์เหมือนกับที่เลือกทางให้พระบุตรของพระองค์? มีบางสิ่งบางอย่างในขั้นตอนของการตรึงแบบบดขี้ที่เป็นส่วนผสมสำคัญ เพื่อจะไปถึงความสำเร็จใน พระเจ้า?

จากการสังเกตของผู้ยิ่งใหญ่ในพระเจ้าทั้งชายและหญิงเท่าที่รู้ปรากฏว่า พระเจ้าได้รับพวกเขา ในช่วงเวลาของชีวิตช่วงเดียวกัน คือเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก เราจะเห็นได้ว่าวีรบุรุษในพระ คัมภีร์ต่างได้เล่าถึงชีวิตแห่งการบดขี้ทางวิญญาณ ก่อนที่จิตวิญญาณของพวกเขาจะได้รับการ ปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์

รูปแบบดูเหมือนจะเหมือนกันเสมอคือ การฟื้นจากความตาย ทนทุกข์ ตาย และในที่สุดก็ฟื้น จากความตายอีก ยกเว้นบำเหน็จนานาประการทั้งที่เป็นฝ่ายโลกหรือที่ถาวรนิรันดร์

เปาโลได้ก้าวนำเข้าสู่รูปแบบนี้ ในฟิลิปปี 3:10, 11 บางคนอาจเขียนถึงการทดลองว่าเป็นเพียง แค่ผลของความบาปของแต่ละบุคคลอาจเป็นไปได้ แต่ใครละที่จะไม่มีบาป? อย่างไรก็ตามความจริงมี อยู่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านไฟมา จะขาดขั้นตอนในการชำระเหล็กให้สะอาดและการทำให้เหล็กอ่อนตัวลง ว่านหางจรเข้ยังไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่ผ่านขั้นตอนการชำระให้สะอาด เหล็กจะไม่อ่อนตัวถ้าไม่เจอไฟ เครื่องปั้นดินเผายังคงนุ่มนิ่มใช้งานไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร้อนจากเตาเผา มนุษย์เราก็เช่นกันจะขาด บุคลิกภาพ ไม่สามารถกลับสู่สภาพดีดังเดิมได้ ไม่อาจมีกำลังยืนหยัดทนทานและขาดความเชื่อมั่น ถ้า เขาต้องการประสบความสำเร็จโดยไม่ผ่านไฟปลุกเร่งแห่งความทุกข์ยากลำบากเสียก่อน

เมล็ดพืชจะไม่สามารถเลียนแบบสร้างตัวเองใหม่ได้ถ้ามันไม่ตกลงสู่พื้นและตาย คนก็เช่นกัน จะไม่สามารถเข้าสู่ความสำเร็จในพระเจ้าได้ ถ้าไม่ตายต่อตัวเองและตายต่อความทะเยอทะยานเสียก่อน

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของคนในครอบครัวมักจะสลับข้ามคนรุ่นหนึ่งไป ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เคยต้องทนทุกข์ยากลำบากเพื่อให้ไปถึงจุดสุดขั้วอดมักต้องการให้ลูกหลานไปถึงจุดนั้น ด้วยหนทางที่สบายกว่าที่ตัวเองเคยเจอมาความพยายามที่จะทำให้ลูกหลานผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบาก

ที่ทำให้ตัวเอง ได้รับความสำเร็จนั้นเป็นการตัดโอกาสที่ลูกหลานจะได้สร้างเสริมบุคลิกภาพที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ไม่มีใครสามารถช่วยได้ด้วยการกำจัดความทุกข์ยากลำบากให้พ้นไป การนำเอาหนอนออกจากคอกแต่ไม่ได้ช่วยให้อันนั้นโต การทำเช่นนั้นตัวหนอนจะไม่มีวันกลายเป็นผีเสื้อได้ เมื่อผมต้องการให้เด็ก ๆ ของผมได้ชัยชนะผมไม่ใช้วิธีอวยพร ความสำเร็จที่ปราศจากความทุกข์ยากลำบากจะสูญหายไปไม่ช้ากับเรื่องสุรุ่ยสุร่ายเปลืองตัวเปลืองเงิน

เราต้องทำให้ชอบใจคนก่อนจึงสามารถนำน้ำมันหอมระเหยออกมาได้ จิตวิญญาณของมนุษย์ก็ต้องแตกสลายก่อนที่เขาจะมีบุคลิกภาพตามแบบอย่างของพระเจ้าในตัวเขา

โมเสสผู้มีอายุยืนยาวถึง 120 ปี ได้ใช้เวลาในชีวิตของท่านถึง 80 ปีอยู่ในทะเลทราย ท่านมีชีวิตอยู่ในการบดขยี้ที่มาจากพระเจ้า ไม่น่าแปลกถ้าจะพูดว่า “โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งขึ้นกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดิน” โยเซฟว่าจะพบกับความสำเร็จก็ต้องเจอกับทางที่ขรุขระเต็มไปด้วยความผิดพลาด ก่อนที่ดาวิดเดินทางไปถึงบัลลังก์ต้องผ่านแค้นบีบของชาวฟิลิเตีย ต้องผ่านถ้ำ ต้องใช้ชีวิตเหมือนผู้ลี้ภัย เมื่อเปาโลเดินทางไปยังกรุงโรมท่านต้องถูกเขียน 195 ครั้ง ถูกตีด้วยกระบอง 3 ครั้ง ต้องอดอยาก ต้องถูกขังด้วยก้อนหินต้องเผชิญภัยจากชนชาติของท่านเองและจากคนต่างชาติ และต้องเผชิญภัยอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ตัวผมเองไม่ต้องการแข่งขันชิงดีกับคนที่ไม่เคยได้รับรสของความลำบาก ชีวิตที่ไม่เคยทุกข์ยากเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพ

คอร์รี่ เท็น บูมส์ ชาวิวินฮอลแลนด์ถูกจับไปเป็นเชลยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในค่ายกักกันที่สกปรกเหม็นเน่า ที่นั่นทำให้ท่านเกิดความเข้มแข็งอดทนอย่างมาก ถ้าไม่มีค่ายกักกันก็ไม่มีคอร์รี่ ทั้งสองมาด้วยกัน

ถ้าคุณนำคนที่มึนงงเพลมา ผมจะชี้ให้คุณเห็นว่าเขาคอนนั้นมีคุณลักษณะในบุคลิกภาพที่ดีเด่นเหนือคนอื่นอย่างไร เปโตรบอกว่า “เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปก็ยังยังถูกทดลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกียรติยศและเกียรติในเวลาที่จะเผยคริสตจะเสด็จมาปรากฏ” 1 เปโตร 1:7

ผมเคยรู้สึกเสียใจกับผู้ที่ต้องพบกับบททดลอง แต่แล้วผมก็เริ่มตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการทดลองนั้นว่ามันมีมากมายเหลือเกิน ไฟจะไม่เผาทำลายทองแต่จะเผาทำลายมูลที่ปะปนมา แล้วทำไมผมต้องเสียใจกับคนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของพระเจ้าซึ่งกำลังจะนำเขาไปสู่ความยิ่งใหญ่ อย่ากระนั้นเลยผมควรเสียใจกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนั้นมากกว่า

ถ้าคุณต้องการค้นหาความยิ่งใหญ่ในคนคนหนึ่ง จงอย่ามองแต่ความสำเร็จของเขา แต่ให้มองหารอยแผลของเขา จงติดตามชายผู้มึนงงเพลพระนามของท่านคือพระเยซู

“Follow The Man with the Scar” จากวารสาร TRINITY TRUMPET ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน
1983.

ที่มา : เพื่อนผู้นำ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1993, หน้า 51.